
   
 

  
กมธ. การศึกษา วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงาน 

เรื่อง “การติดตามการด าเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษา”  
ณ จังหวัดอุบลราชธานี 

 
   

  
   
      
 
   

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา น าโดย ดร.ตวง อันทะไชย 
ประธานคณะกรรมาธิการ นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล กรรมาธิการ พลเอก อุดมชัย  ธรรมสาโรรัชต์ สมาชิกวุฒิสภาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
ที่ปรึกษา ผู้ช านาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ รวมถึงคณะท างาน ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการด าเนินงานด้านการพัฒนา
การศึกษา ณ ห้องประชุมอินทนิล ๔ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการน าเสนอผลการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาในอนาคต ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก นายเสรี ตุ้มอ่อน 
ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี นายนิรันดร์ สมมุติ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี และคณะผู้อ านวยการวิทยาลัยที่จัดการศึกษารูปแบบ 
ทวิศึกษาทั้ง ๖ แห่ง (นายธาตรี พิบูลมณฑา ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายรุ่งวิจักขณ์  หวังมวนกลาง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นางชัญญณัท  
จันทพา ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ว่าที่ร้อยโท จิรายุศ  จินาวัลย์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายอนิรุทน์  เหมะธุลิน ผอ.วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีอุบลราชธานี นายล าปาง  พันธ์เพชร ผอ.วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น) และผู้แทนจากโรงเรียนที่ร่วมจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา  
ในสังกัดวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานีทั้ง ๑๔ แห่ง  

 
 
 
  
 
 
 
    
 
 
 
 
 

ฉบับที่ ๗/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดทีี่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖  



  ต่อมาเมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้เดินทาง 
ลงพื้นที่เพื่อติดตามการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาในอนาคต เป็นกรณีศึกษา ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก นางสาวจิราภรณ์   
ว่องไว ผอ.โรงเรียนศรีแสงธรรม พระปัญญาวชิรโมลี  ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศรีแสงธรรม และคณะ โดยมีการน าเสนอผลการด าเนนิงาน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเยี่ยมชมการด าเนินโครงการของโรงเรียนศรีแสงธรรม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
 

    
 

  
  

 
 
 
 
  จากนั้น เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการได้เดินทางไปลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อเนื่อง ซึ่งได้รับ
การต้อนรับอย่างดีจาก นายวรเชษฐ์  หมัดอะดั้ม ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ โดยมีการน าเสนอผลการด าเนินงานของโรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี ในกรณีศึกษาการจัดการศึกษากับการพัฒนากีฬาของชาติ ซึ่งคณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากการด าเนินการ
ของโรงเรียน ที่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเยี่ยมชมการด าเนินโครงการของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
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ภาพ – โดย ธวชัชัย กนกพร / ข่าว – ธิดา 
 


